

# Khám Bệnh

Sáng nay Hoa quyết định đi đến phòng khám tư, nàng đã gọi điện trước để hẹn gặp bác sĩ Minh. Đúng 8 giờ nàng rời nhà đến phòng khám. Hoa ngồi trong phòng đợi, nàng hồi hộp cắn móng tay. Nàng vẫn không dám chắc rằng mình có đủ can đảm để nói với bác sĩ Minh về vấn đề của nàng, mặc dù nàng đã từng không thể hiểu nổi. Một y tá xuất hiện và nói với nàng: "Bác sĩ Hùng sẽ gặp chị bây giờ"; "Bác sĩ Hùng? Nhưng tôi đã hẹn gặp bác sĩ Minh kia mà" Hoa hỏi. " Ô, thế cô lẽ tân chưa nói với chị à? Hôm nay bác sĩ Minh nghỉ ốm, nhưng bác sĩ Hùng cũng là người giỏi chuyên môn và rất dễ mến, chị đừng lo" cô y tá trả lời. Hoa biết rằng bác sĩ Hùng là một người mới tại phòng khám này, vừa mới tốt nghiệp, khá bảnh trai và gợi tình. Nàng theo cô y tá đi dọc cầu thang, Bác sĩ Hùng đón Hoa ở cửa với một nụ cười thân thiện và ngay lập tức Hoa bị sức hấp dẫn của bác sĩ Hùng đánh quy. Khi nàng ngồi xuống ghế, nàng nhìn như thôi miên chàng với đôi mắt long lanh và bờ vai rung rung..... "Tôi có thể giúp gì được cô?" Bác sĩ Hùng phá vỡ sự mơ màng của nàng. " Ờ... đó là một vấn đề riêng tư" Hoa bắt đầu. "Tiếp tục đi nào" Bác sĩ Hùng dỗ dành. "Tôi có một vấn đề với chồng, umm, dường như tôi không bị kích thích khi chúng tôi làm tình" Hoa nói với một thoáng e thẹn. "Ồ Hoa, cô biết đấy có khá nhiều phụ nữ gặp phải vấn đề tương tự như cô, đó chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng tôi có thể kiểm tra xem có phải là vấn đề sinh lý không" ý nghĩ bác sĩ Hùng sẽ kiểm tra làm Hoa thoáng rùng mình, thế nhưng không còn cách nào khác, nàng phải làm thế để giữ chồng, anh ấy dù sao cũng là một người chồng tuyệt vời. Nàng đứng dậy và đi ra sau bức rèm, hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài nên nàng không mấy khó khăn khi cởi quần áo và cố gắng lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên nàng rất ngạc nhiên khi cảm thấy ướt ướt ở đáy quần lót khi nàng hình dung ra cảnh bác sĩ Hùng chạm vào làn da nàng, Hoa không thể tin được điều này bởi nàng chưa từng cảm thấy như vậy khi gần gũi chồng. Nàng bước ra khỏi bức rèm và nằm xuống bàn kiểm tra. Bác sĩ Hùng đứng dậy và bước lại phía nàng, bác sĩ nói: "Nào bây giờ chị hãy thư giãn , mọi việc sẽ trôi qua nhanh thôi mà, chị hãy dang rộng hai chân ra để tôi có thể cởi chiếc quần lót của chị" Hoa dễ dàng nhận thấy nàng đã làm chiếc quần ướt hơn lúc trước mất rồi. Đột nhiên Hoa cảm thấy bác sĩ Hùng chạm nhẹ vào hai bắp đùi nàng và nàng hết sức ngạc nhiên, nàng tự thấy mình bị đốt cháy bởi sự ham muốn đang dâng lên trong nàng. Và rồi chàng nhẹ nhàng tách đôi môi của Hoa ra bằng chính đôi môi của chàng, Hoa thấy mình bị kích thích khủng khiếp tuy nhiên nàng không thể rên lên vì sung sướng. "Cô có thể dang hai hai chân rộng ra thêm một chút nữa được không?"

Ngay lập tức nàng dang rộng hai chân và chàng bắt đầu mơn trớn xung quanh âm hộ nàng bằng chiếc lưỡi nóng bỏng của chàng, dần dần chàng đưa lưỡi vào sâu hơn bên trong âm hộ nàng, dùng nó liếm nhẹ hai bên thành âm hộ nàng, lúc bên trong, lúc bên ngoài làm cho nước nhờn từ âm hộ nàng rỉ ra ướt đầm hai bên mép chàng lẫn bộ lông đen nhánh đã được cắt tỉa gọn gàng của nàng. Hoa cảm thấy toàn thân run rẩy, sung

sương một cảm giác mà từ trước đến bây giờ nàng chưa từng có, nhưng đột nhiên bác sĩ Hùng rút lưỡi ra khỏi âm hộ nàng làm nàng thở hổn hển. "Cô ổn chứ?" bác sĩ Hùng nói "Cô có cảm thấy đau nơi âm hộ không?" Chàng nhìn xuống phía dưới âm hộ nàng, rồi từ từ đưa hai ngón tay vào trong nàng vuốt ve âm hộ nàng, lúc này âm hộ nàng đã rất sưng và ướt đầm dịch nhờn. Hai bầu vú nàng lúc này cũng cương cứng và rất thèm được xoa nắn, nàng chắc rằng bác sĩ Hùng dễ dàng nhận ra điều đó khi chàng nhìn vào cặp vú đang cương lên sau làn áo lót của nàng. Nàng rên rỉ: " Xin bác sĩ tiếp tục đi". bác sĩ Hùng nhìn nàng, hai mắt gặp nhau ánh mắt cả hai đều rất gợi tình vì thế Hoa biết rằng bác sĩ Hùng ham muốn cô cũng như cô ham muốn chàng. Không nói một lời, bác sĩ Hùng luồn tay ra sau lưng nàng lần cởi chiếc coóc-xê và quăng nó xuống đất, để lộ ra đôi vú ngồn ngộn với hai đầu vú đỏ hồng đang cương cứng lúc này Hoa hoàn toàn trần truồng trên chiếc bàn. Bác sĩ Hùng vuốt ve ngực và bụng nàng, chàng dùng hai ngón tay mân mê núm vú làm toàn thân Hoa run lên vì sướng, rồi chàng cúi xuống đôi môi đỏ thắm đầy khêu gợi của nàng chàng lùa lưỡi chàng vào trong miệng nàng một cách cực kỳ đam mê. Hoa muốn chàng cứ để như vậy mãi. Nhưng đột nhiên miệng chàng rời khỏi miệng nàng, lướt nhẹ từ cằm xuống cổ, lên tai nàng chàng mút nhẹ tai nàng, một dòng điện chạy dọc sống lưng Hoa, nàng rên lên khe khẽ đầy đam mê. Rồi miệng chàng trượt xuống bờ vai nàng rồi xuống đến ngực nàng, đôi môi chàng ngậm nhẹ vào đầu vú bên trái của Hoa, chàng mút nó nhẹ nhàng làm Hoa tưởng như mình có thể quên hết mọi thứ trên đời. Nàng nẩy lưng lên khi chàng dùng tay sờ trớn đầu vú bên kia trong khi đầu vú bên này của nàng vẫn nằm gọn trong cái miệng ấm áp và ẩm ướt của chàng. Lúc này Hoa bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của chàng, nàng dùng đôi tay mềm mại của mình xoa nhẹ lên bộ ngực nở nang của chàng, đầu ti chàng cũng cứng lên trước kích thích của nàng. Lúc này bác sĩ Hùng đứng thẳng dậy và Hoa giúp chàng cởi nốt những mảnh vải cuối cùng trên người chàng. Bác sĩ Hùng thật sự ngạc nhiên trước kết quả không ngờ. Dương vật chàng cứng đờ, to như không thể to hơn được nữa gân và các mạch máu nổi rõ sau làn da bao quanh dương vật, Hoa nhìn dương vật chàng như bị hút hồn, của chàng to và đẹp hơn của chồng nàng, hai hòn bì dương như chập vào làm một tạo thành một quả bóng nhỏ ở phía gốc dương vật. Hoa kéo bác sĩ Hùng lại gần, chiếc bàn mà Hoa nằm thật là vừa vặn, nàng dễ dàng cầm lấy dương vật chàng và đưa vào miệng. Lúc đầu nàng dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh đầu dương vật trong khi tay nàng vuốt dọc dương vật chàng. Bây giờ thì đến lượt bác sĩ Hùng rên lên vì sướng khi nàng mút và liếm dương vật chàng trong khi tay nàng mân mê quả bóng của chàng, chàng cảm thấy dương vật mình nằm gọn trong miệng nàng, đôi môi nàng bao bọc xung quanh gốc dương vật còn lưỡi nàng thì liếm khắp xung quanh. Chàng cảm thấy mình không còn kiểm chế được nữa rồi, không muốn mọi việc kết thúc sớm chàng nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi miệng nàng, lúc này dương vật chàng bóng nhẫy, đỏ hồng. Bác sĩ Hùng nhẹ nhàng vuốt ve từ ngực xuống bụng Hoa, chàng cúi xuống hôn lên rốn nàng, rồi từ từ chàng dùng hai tay dang rộng hai chân nàng ra chàng cúi xuống giữa hai chân nàng dùng lưỡi liếm hạt nhỏ trong âm hộ nàng. Hoa nhồm mồm lên làm cho cả vùng âm hộ nàng ép sát vào mặt

Bác sĩ Hùng lúc này nàng rất muốn chàng dứt ngón tay vào âm hộ mình, như thấu hiểu ý nghĩ Hoa, chàng lập tức dùng hai ngón tay thọc sâu vào trong âm hộ nàng, mạnh mẽ chàng thọc và thọc, ngày càng sâu vào tận cùng âm hộ ướt nhèm của Hoa cho đến khi nàng thật sự không còn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nàng tóm chặt lấy dương vật của chàng vuốt mạnh từ trên xuống rồi lại từ dưới lên trong khi chàng tiếp tục thọc hai ngón tay ra vào âm hộ nàng.

Cuối cùng cả hai không thể nào chịu nổi nữa, bác sĩ Hùng đứng thẳng dậy và kéo Hoa về góc bàn, chàng nâng mông Hoa lên để âm hộ nàng hướng thẳng về phía dương vật đỏ hồng của chàng, rồi chàng từ từ để dương vật tiến lại gần âm hộ nàng, bằng một động tác nhanh và chính xác đến từng milimet, dương vật chàng chạy thẳng vào trong âm hộ nàng, giây phút đó cả hai cùng kêu lên một tiếng. Dương vật chàng vừa khít trong âm hộ Hoa và nó nằm thật sâu trong đó, rồi chàng bắt đầu thọc ra thọc vào với nhịp điệu ngày càng nhanh, lúc này dịch nhờn trong âm hộ Hoa tuôn ra ướt đẫm nó làm cho mỗi lần bác sĩ Hùng thọc ra thọc vào lại tạo thành tiếng kêu "ót ết". Hoa nâng mông lên và vòng chân quanh lưng chàng ghì chàng thật chặt để dương vật chàng đi thật sâu vào trong nàng, nàng cảm thấy một làn sóng cực khoái chạy suốt cơ thể. Đột nhiên bác sĩ Hùng rút dương vật ra khỏi âm hộ nóng hổi của Hoa, chàng xoay ngược Hoa lại khiến Hoa như đang bò trên bàn rồi chàng dang rộng hai chân Hoa ra làm cho âm hộ nàng lộ hẳn ra phía sau và rồi chàng dứt dương vật chàng vào từ phía sau nàng, trong tư thế này nàng có cảm giác như dương vật chàng đi được sâu hơn vào trong nàng. Bác sĩ Hùng dùng hai tay ôm ngang hông nàng kéo thật mạnh về phía nàng làm cho mỗi lần chàng kéo mông nàng lại lại đập vào bụng chàng phát ra tiếng kêu khá to. Rồi Hoa thấy tay chàng vươn về phía vú nàng, bóp vú nàng và mân mê đầu ti nàng trong khi chàng vẫn tiếp tục thọc ra thọc vào làm cho Hoa sướng không thể chịu nổi nàng hét lên ngây ngất "mạnh, mạnh nữa, sướng quá", Hoa nhận thấy mình không còn chịu được nữa rồi, nàng vươn tay ra sau vuốt hai tinh hoàn bác sĩ Hùng, và giúp chàng ấn dương vật vào sâu hơn nữa, các thớ thịt nơi âm hộ nàng co bóp dữ dội, nước nhờn trào ra lênh láng trên mặt bàn. Bác sĩ Hùng cũng đã nhận thấy các thớ thịt nơi âm hộ nàng co bóp mạnh như muốn nghiền nát dương vật chàng, chàng hiểu rằng nàng sắp đạt đến điểm cực khoái. Bác sĩ Hùng cố gắng giữ để chưa ra nhưng sự mạnh mẽ của Hoa và cái cách mà nàng xoa bóp tinh hoàn chàng làm cho dương vật chàng co giật mãnh liệt, dòng tinh dịch trào lên không thể ngăn được, không muốn Hoa mang thai chàng rút nhanh dương vật ra khỏi âm hộ Hoa cùng lúc Hoa xoay người lại để chuẩn bị đón nhận dòng tinh ấm áp sắp sửa phun ra, bác sĩ Hùng chợt rùng mình hét lên một tiếng, từ cái rãnh nhỏ ở đầu dương vật chàng một dòng tinh trắng đục, đặc quánh bắn vọt ra với tốc độ khủng khiếp thẳng vào bầu vú Hoa, dòng tinh thứ hai bắn ra tiếp ngay sau đó phủ đầy bụng Hoa, rồi dòng thứ ba và những dòng tinh tiếp theo bắn lên khắp người nàng, giọt tinh cuối cùng rớt đúng vào âm hộ nàng như một viên ngọc giữa túm lông đen nhánh. Cả người Hoa được phủ bởi tinh trùng của bác sĩ Hùng, ở chỗ khe giữa hai bầu vú nàng là một dòng tinh chảy xuôi xuống dưới bụng trông giống như một

dòng xuôi. Hoa nằm lim dim tận hưởng cảm giác khoái lạc mà mình chưa từng tận hưởng, tận hưởng cảm giác ấm áp của những dòng tinh đang lăn trên cơ thể nàng, thật kỳ diệu! Nàng cứ nằm như vậy cho đến khi bác sĩ Hùng hôn lên môi nàng khiến nàng mở mắt. Bác sĩ nói với nàng "Cuộc kiểm tra đã kết thúc tốt đẹp, toilet ở đằng kia em hãy vào lau người và mặc quần áo" Một lát sau nàng quay ra gọn gàng và lịch sự. Bác sĩ Hùng tiễn nàng ra cửa " Em sẽ quay lại đây để kiểm tra lại vào tuần tới chứ Hoa?" Nàng mỉm cười khẽ gật đầu.

Hết

Erotic Writer